

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN SON HÒA**

Số 351/UBND

V/v tiếp tục thực hiện các  
biện pháp phòng, chống dịch  
Covid-19 trong tình hình mới

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Son Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, sau khi có khuyến cáo của Chính phủ và các cơ quan chức năng về tình hình dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo đã ban hành nhiều văn bản chỉ dẫn, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt, trong tháng 4/2020, khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn ra phức tạp, cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ trọng của các tôn giáo, nhưng các tổ chức tôn giáo nói chung, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang hoạt động trên địa bàn huyện nói riêng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Thực hiện Công văn 384/SNV-TG ngày 28/4/2020 của UBND Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND huyện yêu cầu các tổ chức tôn giáo tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 và UBND tỉnh Phú Yên; phát huy những việc làm tích cực, hữu ích và tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người. Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì không tổ chức tập trung quá 30 người; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc, đồng thời chuẩn bị các thiết bị y tế cần thiết khác để phòng dịch. Không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài và không đón tiếp các chức sắc tôn giáo nước ngoài, nhất là từ các vùng dịch.

2. Thông qua sinh hoạt tôn giáo trực tuyến, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 01m) khi tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tập trung đông người, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tôn giáo; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, phòng ngừa nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng.

3. Lãnh đạo các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các cơ sở thờ tự tiếp tục vận động tín đồ, nhân dân địa phương ở nước ngoài về nước phải

thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định; tiếp tục vận động, huy động năng lực chăm sóc sức khỏe và các nguồn lực y tế của tôn giáo để tham gia hỗ trợ cộng đồng và nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

UBND huyện đề nghị tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. /: *thak*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT, PNV.

**TM.UBND HUYỆN**



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Đình An*